

PAG-UNAWA SA PAG-IWAS SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL AT MGA KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL SA CALIFORNIA



KUNG IKAW O ANG ISANG MAHAL SA BUHAY AY AKTIBONG
NAKAKARANAS NG ISANG KRISIS AT NASA NAPIPINTONG PANGANIB NA
MAGDULOT NG PINSALA SA SARILI O SA IBA, TUMAWAG SA 911.



Cal OES
GOVERNOR'S OFFICE
OF EMERGENCY SERVICES

Ang karahasan na nauugnay sa baril – mula sa malawakang pamamaril hanggang sa pagpapakamatay gamit ang baril – ay isang maiiwasang krisis sa pampublikong kalusugan na nagdudulot ng salot sa ating bansa.

Sa ilalim ng pamumuno ni **Gobernador Gavin Newsom**, ipinatupad ng California ang pinakamatibay na batas sa kaligtasan ng baril sa bansa, kabilang ang mga Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril, upang maiwasang magdulot ng pinsala sa sarili at iba.

Sa pagbibigay kapangyarihan sa mga may kakayahang mamagitan sa pamamagitan ng paghahain ng kahilingan para sa Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril, at sa pamamagitan ng edukasyon at pagtaas ng kamalayan, mababawasan ng mga taga-California ang epekto ng karahasan na nauugnay sa baril at pagpapakamatay gamit ang baril sa ating mga komunidad.



PAGTAAS NG KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL AT PAGPAPAKAMATAY GAMIT ANG BARIL SA BANSANG

Ang mga baril ang **pinakakaraniwang paraan ng homicide at pagpapakamatay** sa Estados Unidos. Maraming aksiyon ng karahasan na nauugnay sa baril ay pinangungunahan ng mga patago o tahasang pagbabanta, kabilang ang **two-thirds ng malawakang karahasan sa publiko**.



Ang mga taga-California ay **25% MAS HINDI MALAMANG MAMATAY SA PAGBABARIL SA MARAMING TAO** kumpara sa mga tao sa mga ibang estado.

Ang mga bentahan ng baril **ay tumataas** sa California, at ipinapakita ng data na ang pag-access sa isang baril ay **lubos na nagpapataas** ng panganib para sa parehong karahasan na nauugnay sa baril at pagdudulot ng pinsala sa sarili.

Nalaman kamakailan ng Stanford University na ang mga nagmamay-ari ng baril at ang mga naninirahan kasama ang mga nagmamay-ari ng baril ay mas malamang na magdulot ng pinsala sa kanilang sarili o sa iba. Mas partikular, ang mga lalaking nagmamay-ari ng mga handgun ay **walong beses na mas malamang** na mamatay dahil sa mga pagpapakamatay gamit ang baril kaysa sa mga lalaking walang mga handgun, at ang mga babaeng nagmamay-ari ng mga handgun ay **35 beses na mas malamang** na mamatay kaysa sa mga babaeng walang mga handgun. Bukod pa rito, ang mga taga-California na naninirahan kasama ang mga taong nagmamay-ari ng baril ay **higit sa dalawang beses** na mas malamang na mamatay sa pamamagitan ng homicide.

Binibigyang priyoridad ng California ang mga praktikal na hakbang upang maiwasan at mabawasan ang karahasan na nauugnay sa baril at pagpapakamatay gamit ang baril at pagdudulot ng pinsala sa sarili.



PINAPANGUNAHAN NG CALIFORNIA ANG BANSANG SA KALIGTASAN NA NAUUGNAY SA BARIL

Ang California ay inuri bilang nangungunang estado sa bansa para sa kaligtasan na nauugnay sa baril ng **Giffords Law Center**, at noong 2021, sa parehong taon ng rankings, nakita ng estado ang 37% na mas mababang rate ng pagkamatay dahil sa baril kaysa sa pambansang average.

Nagkaroon ng bisa ang mga Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril noong 2016, na pinalawak ang hanay ng mga tool sa kaligtasan ng baril na idinisenyo upang panatilihin ang mga taga-California.



MGA KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL: ISANG TOOL PARA PIGILANG MAKAPAGDULOT NG PINSALA SA SARILI AT SA IBA

Ang Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril ay isang aksyon na ginawa ng lokal na hukuman upang pigilan ang isang taong nasa krisis na saktan ang kanilang sarili o ang iba sa pamamagitan ng pansamantalang pagpigil sa pag-access sa mga baril at bala habang ang kautusan ay ipinapatupad.

Ang kautusan ay sibil, ibig sabihin ay hindi ito likas na krimen at hindi makikita sa rekord ng isang indibidwal. Hindi ito itinuturing na kaparusahan sa ilalim ng batas.

Ang California ay **nag-isyu** ng 3,007 Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril mula 2016 hanggang 2020. Tinatayang **80% ng mga Kautusan sa Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril** ang hiniling sa mga kaso ng may bantang interpersonal na karahasan sa pagitan ng 2016 at 2019.



MAAARING MAGLIGTAS NG BUHAY ANG MGA KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL

Ang isang Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril ay nagbibigay sa isang indibidwal na nasa krisis ng pagkakataon na pigilan ang isang potensiyal na mapanganib na sitwasyon at ligtas na ma-access ang tulong at pangangalaga na maaaring pumigil sa isang nakakapinsala o nakamamatay na tagpo na mangyari.

Ang Mga Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril ay itinuturing na isang makapangyarihang tool upang maiwasan ang mga pagpapakamatay gamit ang baril, na sa karaniwan, ay bumubuo ng **higit sa kalahati** ng pagkamatay na dulot ng paggamit ng baril sa California. Sa parehong tatlong-taong time frame, humigit-kumulang **40% ng Mga Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril** ang hiniling sa mga sitwasyon kung saan ang isang indibidwal ay nagbabantang magpapakamatay. Walang naganap na pagpapakamatay sa mga indibidwal na nasa ilalim ng kautusan.

Pagkatapos pataasin ng Connecticut ang **pagpapatupad ng red flag na batas nito** (ang katumbas sa Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril nito), natuklasan ng isang pag-aaral na nauugnay ang tool sa 14% pagbaba ng rate ng pagpapakamatay gamit ang baril sa estado.

Nakakulong din ang tool na ito sa pagpigil ng malawakang pamamaril. Sa unang tatlong taon ng batas sa Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril ng California, ipinapakita ng pananaliksik mula sa UC Davis na **nakatulong na mapigilan ang 58 bantang pagbabaril sa maraming tao** sa estado.



ANG MGA NAGMAMAY-ARI AT HINDI NAGMAMAY-ARI NG BARIL AY SUMASANG-AYON SA PAGGAMIT NG MGA UTOS NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL

Nalaman ng UC Davis na ang mga taga-California ay **lubos na sumang-ayon na handa silang humingi ng Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril** kung ang isang miyembro ng pamilya ay nakakaranas ng emosyonal na krisis o kung nagbanta silang pisikal na sasaktan ang kanilang sarili o ang ibang tao.



ANG MGA PINAKAMALAPIT SA ISANG INDIBIDWAL AY MAAARING SIYANG UNANG MAKAKITA NG MGA PALATANDAAN NG BABALA

Ipinapakita ng mga pag-aaral na humigit-kumulang **apat sa limang** salarin ng malawakang pamamaril ay nagpapakita ng mga palatandaan ng babala tulad ng pagkabalisa, mapang-abusong pag-uugali at depresyon bago mangyari ang isang pamamaril at ang ilang indibidwal na nasa krisis at naglalagay sa kanilang sarili sa panganib ay nagpapakita rin ng mga palatandaan ng babala.

Nilagdaan ni Gobernador Newsom ang batas upang palawakin ang listahan ng kung sino ang maaaring maghain ng paghiling para sa Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril noong 2022. Nagkaroon ng bisa ang bagong batas noong Enero 1, 2023.

KASAMA SA MGA TAGA-CALIFORNIA NA MAAARING MAGHAIN NG ISANG KAHILINGAN PARA SA KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL, NA KILALA RIN BILANG "MGA KUWALIPIKADONG PETITIONER," ANG:



Isang miyembro ng pamilya o mahal sa buhay na nauugnay sa pamamagitan ng pagiging kadugo, kasal, o pag-aampon.



Isang kasalukuyan o kamakailang miyembro ng sambahayan at kakuwarta.



Isang katrabaho na may regular na pakikipag-ugnayan sa taong nasa krisis nang hindi bababa sa isang taon, na may pag-apruba mula sa employer.



Isang indibidwal na may child-in-common o may romantikong relasyon sa taong nasa krisis.



Tagapagpatupad ng batas, kabilang ang mga opisyal ng kapayapaan ng California.



Isang guro o empleyado sa isang middle school, hayskul, kolehiyo o unibersidad kung saan nag-aaral ang taong nasa krisis sa nakalipas na anim na buwan, na may pag-apruba mula sa isang administrator o superbisor ng paaralan.

Kung ang isang taga-California ay hindi nabibilang sa isa sa mga kuwalipikadong grupo ng petitioner o kung napipinto ang banta ng pagdudulot ng pinsala sa sarili o karahasan laban sa iba, maaari nilang ipaalam sa tagapagpatupad ng batas, kahit na hindi sila sigurado kung kasalukuyang may access sa mga baril ang taong ito. Ang isang opisyal ay maaaring mag-imbestiga at maghain ng hiling sa petisyon, o kumuha ng agaran, emergency Ang isang Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril, kung nalaman nilang may mga batayan.



PAGHAHAIN NG KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL

Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay aktibong nakakaranas ng isang krisis at nasa napipintong panganib na magdulot ng pinsala sa sarili o sa iba, tumawag sa 911.

Kung sa tingin ng isang indibidwal na tama para sa kanilang sitwasyon ang Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril, ang mga kinakailangang dokumento para maghain ng hiling ay available **online** at sa **lokal na Korte Suprema** ng indibidwal. **Walang bayad ang paghahain.**

ANG APAT NA HAKBANG SA PAGHAHAIN:



HAKBANG 1

Punan ang petisyon at maghandang maghain ng kahilingan.



HAKBANG 2

Ihain ang iyong petisyon sa klerk ng hukuman.



HAKBANG 3

Pagtanggap ng petisyon mula sa klerk ng hukuman.



HAKBANG 4

Ang pagkakaroon ng Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril na inihain sa taong nasa krisis.

Ang isang sunod-sunod na pangkalahatang overview sa paghahain ng kahilingan para sa Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril ay makikita sa: [GunSafety.CA.gov](https://www.gunsafety.ca.gov). Nagbibigay din ang website ng Mga Hukuman ng California ng isang [sunud-sunod na gabay](#) para sa wastong paghahain ng hiling para sa Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril.



ANG HABA NG KAUTUSAN AY DEPENDE SA URI

Sa kaganapan ng isang emergency na kautusan na hiniling ng tagapagpatupad ng batas o kapag ang isang indibidwal ay unang naghain ng hiling para sa isang Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril at ang isang hukom ay paunang inaprubahan ang kautusan, ang isang pansamantalang Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril ay tumatagal ng hanggang tatlong linggo (21 araw). Ang pagharap sa hukuman ay kinakailangan lamang kung ang indibidwal na naghain ng kautusan ay gustong mag-aplay para sa isang hiling na mas mahaba kaysa sa 21 araw.

Ang mga kautusang inilabas pagkatapos ng pormal na abiso at mga pagdinig sa hukuman ay maaaring tumagal mula isa hanggang limang taon. Sa pagdinig sa hukuman, isasaalang-alang ng isang hukom ang lahat ng ebidensiya at magpapasya kung aaprubahan ang isang Kautusan sa Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril hanggang sa limang taon. Sa kaganapan ng patuloy na isyu, maaaring i-renew ang kautusan sa pag-expire nito.



ANG MGA KAUTUSAN NG PAGHIHIGPIT SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL AY UMIIRAL NA SA CALIFORNIA SA LOOB NG 7+ NA TAON

Itinatag ang tool ng Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril ng California pagkatapos ng malagim na malawakang pamamaril noong 2014 sa Isla Vista, nang ang pamilya at mga kaibigan ay nag-aalala tungkol sa pag-uugali ng bumaril bago nangyari ang pamamaril, ngunit ang tagapagpatupad ng batas ay walang mga legal na tool upang suspindihin ang kanyang pagmamay-ari ng mga baril.

Upang punan ang legal na puwang na ito, ang AB 1014 (2014) ay ipinakilala at nilagdaan bilang batas, na lumikha sa California na maging isa sa mga unang estado sa bansa na pagtibayin ang kritikal na tool na ito. Nagkaroon ng bisa ang batas makalipas ang dalawang taon noong 2016.



NAGBIBIGAY ANG CALIFORNIA NG KARAGDAGANG PANUKALA SA PAG-IWAS SA KARAHASAN NA NAUUGNAY SA BARIL

Kasama sa iba pang panukala sa pag-iwas sa karahasan na nauugnay sa baril na ipinatupad sa California ang:

- **Mga Pangkalahatang Pagsusuri sa Background**

Nangangailangan ang California ng mga pagsusuri sa background sa lahat ng binili at inilipat na baril, kabilang ang mga pribadong paglilipat at pagbebenta sa mga gun show. Isa ito sa 14 na estado at ang Distrito ng Columbia na nangangailangan ng mga pangkalahatang pagsusuri sa background.

- **Pag-uulat para sa Kalusugan ng Pag-iisip**

Ang batas ng California ay nangangailangan ng agarang pag-uulat ng hindi boluntaryong paggamot sa inpatient at outpatient, gayundin sa mga nasa ilalim ng pangangalaga. Ang mga pasilidad sa paggamot sa kalusugan ng pag-iisip at psychotherapist ay kinakailangan ding mag-ulat sa ilalim ng ilang sitwasyon.

- **Mga Limitasyon sa Mga Pagbili dahil sa Edad**

Sa California, dapat ay hindi bababa sa 21 taong gulang ang iyong edad para makabili ng mga baril. Mayroong makitid na pagbubukod sa paghihigpit na ito (hal., ang isang 18 taong gulang na may balidong lisensiya sa pangangaso ay makakabili ng ilang mahahabang baril).

- **Panahon ng Paghihintay**

Ang California ay may panahon ng paghihintay na 10 araw para sa lahat ng pagbili ng baril. Ang estado ay isa sa siyam na estado at ang Distrito ng Columbia na may mga panahon ng paghihintay at ang panahon ng paghihintay ng California ay kabilang sa pinakamalakas.

- **Pagbabawal ng mga Armas na Pang-atake**

Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng California ang mga assault weapon at magazine na may mataas na kapasidad. Kabilang dito ang pagkakaroon, pamamahagi, pagbebenta, at paggawa ng mga pang-atakeng armas.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga Kautusan ng Paghihigpit sa Karahasan na Nauugnay sa Baril at mga pagsisikap sa kaligtasan sa baril ng California, bisitahin ang: GunSafety.CA.gov.